

## Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị Đợt 2 năm 2022 thành công tốt đẹp

*ThS. Đào Thị Miên, Khoa Kinh tế - Quản trị*

Sáng ngày 26/5/2022, thực hiện Kế hoạch đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2022 của Nhà trường, các hội đồng Khoa Kinh tế - Quản trị đã long trọng tổ chức Lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên khóa 8 ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh tế tổng hợp, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.



Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ để đánh giá năng lực, mà còn là cơ hội cho các em sinh viên thể hiện kết quả của mình sau thời gian thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp và viết khóa luận. Đây cũng là ngày hết sức quan trọng để các em sinh viên thể hiện bản lĩnh với những kiến thức lý thuyết cũng như thực tiễn được cô đọng nhất trong suốt 4 năm học trên giảng đường Trường đại học Hải Dương.

Dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có các thầy cô trong hội đồng đánh giá KLTN và toàn thể giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị cùng các em sinh viên tham gia bảo vệ KLTN.

Mở đầu buổi Lễ, TS. Lê Thị Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị phát biểu khai mạc và gửi lời động viên, chúc mừng đến các em sinh viên đã cố gắng nỗ lực học tập trong thời gian dài diễn ra đại dịch COVID-19 và đủ điều kiện để bảo vệ khóa luận. Cô cũng ghi nhận những thành tích học tập, hoạt động phong trào, hoạt động

cộng đồng mà sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị đã đạt được sau 4 năm học. Sự thành công của các em có sự đóng góp to lớn của các thầy cô trong và ngoài Khoa đã luôn nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ và đồng hành với các em trong hành trình 4 năm học đầy khó khăn đó. Đặc biệt không thể không nhắc đến những người thầy, người cô đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn các em để có thể hoàn thành KLTN đúng tiến độ. Kết quả nghiên cứu của các em được bảo vệ trước Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp hôm nay sẽ là những lời cảm ơn có ý nghĩa nhất gửi đến thầy cô và gia đình. Vì vậy, Cô dặn dò các em sinh viên sẽ bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài trình bày KLTN của mình cũng như cầu thị tiếp thu các ý kiến nhận xét của các thầy cô trong hội đồng để sửa chữa khóa luận của mình một cách nghiêm túc, có chất lượng.

TS. Lê Thị Nguyệt chỉ đạo các Hội đồng đánh giá KLTN thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, đánh giá công tâm, khách quan và tạo tâm lý thoải mái, cởi mở cho các em hoàn thành tốt báo cáo khóa luận trước hội đồng. Các thành viên trong hội đồng nhận xét, góp ý sâu sắc và có hướng dẫn cụ thể để giúp sinh viên sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện tốt KLTN sau buổi lễ bảo vệ trước khi nộp quyền lưu chiểu về thư viện trường. Cô cũng chia sẻ Khoa sẽ tiếp tục đồng hành với các em trong chặng đường tiếp theo sau khi các em tốt nghiệp ra trường, và mong muốn các em sẽ trưởng thành, có cuộc sống gia đình hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Cuối cùng, Cô gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể thầy cô và các em sinh viên. Chúc buổi Lễ bảo vệ KLTN của Khoa Kinh tế - Quản trị thành công tốt đẹp.



*TS. Lê Thị Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị phát biểu khai mạc tại buổi lễ bảo vệ KLTN*

Cô ThS.Vũ Thị Thảo, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị công bố Quyết định thành lập Hội đồng; Quyết định danh sách sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị đủ điều kiện bảo vệ khóa luận và Quy định về bảo vệ KLTN:



Tiếp đó, sinh viên Bùi Thái Dương đại diện cho các em sinh viên phát biểu tri ân tới tập thể đội ngũ giảng viên Nhà trường và Khoa Kinh tế - Quản trị. Trải qua quá trình học tập, thực tế, thực tập và nghiên cứu viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp và làm KLTN, dưới sự hướng dẫn tận tình, chu đáo, đầy nhiệt huyết của các thầy cô trong Khoa Kinh tế - Quản trị, chúng em không chỉ tiếp thu được nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn học hỏi được ở Thầy cô tinh thần làm việc nghiêm túc, say mê và nhiệt huyết trong công việc cũng như trong nghiên cứu khoa học. Và hôm nay, chúng em đã hoàn thành bản KLTN, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thuyết trình kết quả nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá KLTN. Đây cũng dấu mốc hoàn thành chương trình đào tạo của Khoa và Nhà trường. Nhân buổi lễ đặc biệt này, sinh viên Bùi Thái Dương thay mặt cho các bạn sinh viên đại học khóa 8 khối ngành Kinh tế - Quản trị gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường đại học Hải Dương, Khoa Kinh tế - Quản trị, phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học cùng toàn thể Quý thầy cô và các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong Nhà trường và hứa sẽ hoàn thành tốt bài bảo vệ KLTN và thành công trong cuộc sống sự nghiệp.



*Sinh viên Bùi Thái Dương - Ngành Kinh tế tổng hợp phát biểu tri ân tại buổi Lễ*

Lễ BVKL Đợt 2 năm 2022 của sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị gồm có 2 hội đồng: Hội đồng số 5 do TS. Lê Thị Nguyệt, Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị làm Chủ tịch hội đồng. Hội đồng số 6 do cô ThS. Vũ Thị Thảo, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị làm Chủ tịch hội đồng.



*Các thành viên Hội đồng đánh giá KLTN số 5*



*Các thành viên Hội đồng đánh giá KLTN số 6*

Các đề tài KLTN năm nay của sinh viên rất đa dạng, bao phủ trên nhiều lĩnh vực và phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Đối với ngành Quản trị kinh doanh bao gồm các đề tài về Quản trị Marketing, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng, Quản trị nhân lực, Chiến lược kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị kênh phân phối...; ngành Kinh tế tổng hợp có các đề tài về Quản lý chi ngân sách, Nâng cao năng lực công chức; ngành Quản trị dịch vụ du Lịch và lữ hành có các đề tài về Hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành, Chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, Nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân khách sạn.v.v.



*Sinh viên Lê Khả Hà Đăng - Ngành Quản Kinh doanh báo cáo tóm tắt KLTN*



*Sinh viên Nguyễn Văn Nguyên - Ngành Kinh tế tổng hợp trả lời câu hỏi của Hội đồng đánh giá KLTN*



*Sinh viên Phan Thị Tú - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lễ hành  
báo cáo tóm tắt KLTN*

Với sự cố gắng học tập, sự nghiêm túc trong quá trình thực tập và nghiên cứu, đa số các em đều bình tĩnh trình bày KLTN của mình, tự tin trả lời các câu hỏi của Hội đồng đánh giá KLTN. Mỗi bài KLTN đều khẳng định cho những kiến thức lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng vững chắc mà các em đã tích lũy trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường.

Bên cạnh đó, còn một số em còn bộc lộ một số hạn chế trong soạn thảo khóa luận tốt nghiệp và những vấn đề thực tế mà các em chưa có điều kiện tiếp xúc. Tuy nhiên, các em đều có tinh thần học hỏi, tích cực tiếp thu những đóng góp ý kiến của các thành viên trong Hội đồng đánh giá KLTN. Đại đa số các đề tài đều được đánh giá là có tính thực tế và có tính ứng dụng. Vì vậy có thể khẳng định rằng các em hoàn toàn có đủ trình độ, năng lực và kỹ năng để có được những cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp ra trường.

Sau ½ ngày làm việc nghiêm túc của các thành viên Hội đồng Đánh giá KLTN và của sinh viên tham gia bảo vệ, Lễ Bảo vệ KLTN bậc đại học chính quy đợt 2 năm 2022 của sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị đã kết thúc và thành công tốt đẹp.



*Quảng cảnh buổi lễ bảo vệ KLTN*



*Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm với thầy cô trong hội đồng*



*Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm với thầy cô trong hội đồng*



*Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy chủ nhiệm*